



## บาท/ดอลลาร์ เ้านี้เปิดที่ 32.09 บาท แนวโน้มอ่อนค่ากรอบแคบ กรอบ 32-32.20 บาท

\*บาท/ดอลลาร์ เปิดตลาดเช้าวันนี้ที่ระดับ 32.09 บาท ทรงตัวจากวานนี้ปิดที่ 32.10 บาท แนวโน้มค่าเงินบาทระยะสั้นมีทิศทางอ่อนค่าในกรอบแคบ เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเงินดอลลาร์ ทั้งนี้เป็นไปตามทิศทางเดียวกับค่าเงินสกุลเอเชีย หลังจากมีความกังวลข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกสอง(Second Wave) ของไวรัส COVID-19 ในจีนและเกาหลีใต้ที่เริ่มกลับแพร่ระบาด คาดกรอบ 32-32.20 บาท

\*น.ส.พีรพรรณ สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการ งานวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุนอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ค่าเงินบาทวันนี้เปิดตลาดที่ระดับ 32.09 บาท ทรงตัวจากวานนี้ปิดที่ 32.10 บาท โดยแนวโน้มค่าเงินบาทในระยะสั้นมีทิศทางอ่อนค่า เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเงินดอลลาร์ ทั้งนี้เป็นไปตามทิศทางเดียวกับค่าเงินสกุลเอเชีย หลังจากมีความกังวลข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกสอง(Second Wave) ของไวรัส COVID-19 ในจีนและเกาหลีใต้ที่เริ่มกลับแพร่ระบาด

\*คาดกรอบวันนี้ 32-32.20 บาท

\*ขณะที่ในช่วง 1-2 วันที่ผ่านมายังไม่มียุทธศาสตร์สำคัญใหม่ๆ ที่จะเข้ามามีผลกระทบต่อที่นัยสำคัญ โดยล่าสุดสหรัฐอเมริกาออกข้อมูลตัวเลขผู้รับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์ออกมาอยู่ที่ประมาณ 2-3 ล้านคนใกล้เคียงกับในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา แต่เริ่มมีตัวเลขที่ชะลอตัวลง

\*ปัจจัยที่ต้องติดตามคือ การรายงานข้อมูลตัวเลขค้าปลีกและผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของจีนในเดือน เม.ย.นี้ซึ่งเป็นช่วงที่จีนประกาศคลาย Lock Down ประเทศ

\*ความคืบหน้าของสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับจีน หลังจากที่ประธานาธิบดีสหรัฐ นายโดนัลด์ ทรัมป์ ออกมากล่าวหาจีนว่าเป็นสาเหตุของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่แพร่ในสหรัฐและทั่วโลกซึ่งจีนต้องออกมารับผิดชอบ

\*รวมถึงพัฒนาการของสถานการณ์สงครามการค้า(Trade War) หลังล่าสุด ประธานาธิบดีสหรัฐ นายโดนัลด์ ทรัมป์ ออกคำสั่งการไม่ให้ให้บริษัทในสหรัฐทำการค้ากับบริษัทในจีนคือ ZTE และ HUAWEI

\*ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 100.3520 จากวานนี้ 100.4660

\*วานนี้นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ 1,553.54 ล้านบาท

\*วานนี้นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 1,947.80 ล้านบาท

\*รพท. รายงานอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเทียบกับดอลลาร์ 32.106 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการลงทุนหรือธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

EXIM  
DAILY  
NEWS